

Tăng cường tuần tra, canh gác bảo vệ đê



Lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê thường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) chuẩn bị vật tư, phương tiện, sẵn sàng ứng phó với lũ trên sông Trà Lý.

Hiện nay, hồ Hòa Bình đang duy trì mở 4 cửa xả đáy, hồ thủy điện Tuyên Quang duy trì 2 cửa xả, lũ trên các sông khu vực Thái Bình lên nhanh và vượt báo động II. Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh đã ban hành các công điện, văn bản chỉ đạo các địa phương chủ động ứng phó với lũ và các tình huống thiên tai có thể xảy ra, bảo đảm an toàn về người, tài sản, công trình và các hoạt động ven sông do ảnh hưởng của lũ.

Đỉnh lũ trên sông Trà Lý xấp xỉ báo động III

Theo báo cáo của Đài Khí tượng thủy văn Thái Bình, mực nước đỉnh lũ được ghi nhận hồi 9 giờ sáng ngày 8/8 tại trạm Quyết Chiến (sông Trà Lý) là 3,85m (xấp xỉ báo động III), trạm Thái Bình (sông Trà Lý) là 2,79m (xấp xỉ báo động II), trạm Tiến Đức (sông Hồng) là 4,77m (xấp xỉ báo động I). Mực nước trên các sông khu vực Thái Bình đang xuống chậm; trong đó, trạm Quyết Chiến duy trì ở mức trên

báo động II. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Các huyện, thành phố trên sông Trà Lý, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình đã thực hiện tuần tra, canh gác ngày, đêm để điều theo lệnh báo động II trên sông Trà Lý; đồng thời tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những diễn biến, hư hỏng của đê, kè, cống do lũ gây ra, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu đê điều theo phương châm "4 tại chỗ".

Trăng đêm "canh gác, gác nước"

Đê Trà Lý là tuyến đê dài, có nhiều trọng điểm xung yếu và là trọng điểm chống lũ của tỉnh; trong đó, đê tả Trà Lý từ K0-K51 dài 51km, đê hữu Trà Lý dài 47km từ K0-K47, đê cửa sông hữu Trà Lý dài 12km, đê cửa sông tả Trà Lý dài 15km. Qua rà soát hiện trạng từ đầu năm 2024, tuyến đê Trà Lý có 18 trọng điểm xung yếu cấp 2 như: kè Hồng Phong, đê Hồng Bạch, đê Hồng Giang; kè Sa Cát, kè Phương Cáp, cống Đắc Chúng... Do đó, công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn hệ thống đê, kè, cống trong thời điểm nước dâng cao là rất cần thiết. Ông Nguyễn Bảo Khương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Qua kiểm tra, rà soát, các địa phương triển khai ứng phó với lũ theo phương châm "4 tại chỗ". Trong đó, nhân lực, vật tư phương tiện tại các điểm canh gác đã chuẩn bị cơ bản đầy đủ như: sổ sách ghi chép, dụng cụ thông tin, liên lạc, phương tiện phục vụ công tác tuần tra, canh gác đê... Theo quy định, đối với báo động lũ cấp II, lực lượng tuần tra, canh gác đê được bố trí ngày 4 người, đêm 6 người. Ban ngày ít nhất sau 2 giờ có 1 kíp đi tuần, mỗi kíp 2 người; ban đêm ít nhất sau 2 giờ có 1 kíp đi tuần, mỗi kíp 3 người.

20 giờ ngày 7/8, chúng tôi được tham gia cùng lực lượng thường trực PCTT của Chi cục

Thủy lợi kiểm tra và động viên lực lượng làm nhiệm vụ canh gác, bảo vệ đê tại các điểm canh gác trên tuyến đê hữu Trà Lý, đoạn qua địa phận thành phố Thái Bình và huyện Vũ Thư. Là người gắn bó với triển khai đê hữu Trà Lý hơn 30 năm nay, ông Bùi Văn Bộ, trưởng điểm canh gác số 1, xã Tân Phong (Vũ Thư) nhiều lần được các cấp tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích trong công tác canh gác, bảo vệ đê... Ông Bộ cho biết: Mặc dù năm nay tuổi đã cao, nhưng tôi cùng với các thành viên của xã Tân Phong luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc canh coi, gìn giữ tuyến đê để bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân. Giống như ông Bộ, ông Nguyễn Văn Thịnh, tổ 18, phường Tiến Phong (thành phố Thái Bình) cũng là người gắn bó với công tác canh gác, bảo vệ đê nhiều năm nay. Ông Thịnh cho biết: Khi có báo động lũ cấp II, theo kinh nghiệm sẵn có và các kiến thức mới được tập huấn từ đầu năm chúng tôi chủ động phân công ca kíp, túc trực 4 người ban ngày, 6 người ban đêm; tiến hành tuần tra theo lượt đi - về. Trong đó, lượt đi chúng tôi bố trí 1 người kiểm tra mặt đê, mái đê phía sông, khu vực hành lang bảo vệ đê phía sông; 1 người (ban ngày), 2 người (ban đêm) kiểm tra mái đê phía đồng, khu vực hành lang bảo vệ đê phía đồng, mặt ruộng, hồ ao gần chân đê phía đồng. Lượt về chúng tôi bố trí 1 người (ban ngày), 2 người (ban đêm) kiểm tra mặt đê, mái đê phía sông, khu vực hành lang bảo vệ đê phía sông; 1 người kiểm tra mái đê phía đồng, khu vực hành lang bảo vệ đê phía đồng, mặt ruộng, hồ ao gần chân đê phía đồng. Qua đó, tăng cường kiểm tra từng đoạn đê kịp thời phát hiện các hiện tượng, sự cố như

Ông Trần Huy Quân, Giám đốc Sở Công Thương



Thực hiện kế hoạch PCTT của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, khi có báo động lũ cấp II, lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh được phân công phụ trách huyện, tuyến địa bàn chủ động bám sát các tuyến đê để chỉ đạo, kiểm tra công tác ứng phó với lũ. Bên cạnh việc yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của tỉnh, của huyện trong quy định nhân lực, vật tư phương tiện

Ông Trần Đức Toàn, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Vũ Thư



Bà Đặng Thị Nương, Chủ tịch UBND phường Tiến Phong (thành phố Thái Bình)



Tuyến đê hữu Trà Lý, đoạn qua địa phận phường Tiến Phong có chiều dài hơn 2,5km và 3 điểm canh gác. Để chủ động các phương án, ứng phó kịp thời với các diễn biến của lũ, UBND phường đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những diễn biến, hư hỏng của đê, kè, cống do lũ gây ra, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu đê điều theo phương châm "4 tại chỗ".

lượng, hồ ao gần chân đê phía đồng. Qua đó, tăng cường kiểm tra từng đoạn đê kịp thời phát hiện các hiện tượng, sự cố như

mạch sủi, mạch dùn để xử lý ban đầu cũng như kịp thời báo cáo cấp trên.

NGUYỄN THỜI

THÁI THỤY

Tập trung chăm sóc lúa mùa

Thời điểm này, hơn 12.000ha lúa mùa của Thái Thụy phát triển tốt, đang trong giai đoạn đẻ nhánh, một số diện tích cây sớm trong giai đoạn làm đòng. Để bảo đảm cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt và đạt năng suất, chất lượng cao, nông dân các địa phương tích cực xuống đồng chăm sóc lúa, chủ động phòng, trừ sâu bệnh gây hại. Vụ mùa năm 2024, HTX SXKD DVNN Thụy Việt gieo cấy hơn 300ha, chủ yếu là giống lúa BC15, TBR225. Để lúa mùa sinh trưởng, phát triển tốt, HTX đã hướng dẫn nông dân bón phân, làm cỏ, sục bùn, đồng thời tưới dặm những khoảng lúa bị chết do ngập úng, tạo đồng đều mật độ diện tích lúa; duy tu, bảo dưỡng hệ thống kênh mương nội đồng và các tuyến mương chính, bảo đảm nguồn nước để phục vụ cho sản xuất. Ông Phạm Văn Nghiệp, Giám đốc HTX SXKD DVNN Thụy Việt cho biết: Hiện, thời tiết mưa, nắng thất thường là điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh gây hại. Trên một số cánh đồng thôn An Cúc Tây, thôn Hòa Đông xuất hiện bệnh vàng lùn, bọ trĩ, ốc bươu vàng gây hại. HTX đã khuyến cáo người dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, khi phát hiện bệnh phải ngừng bón tất cả các loại phân, kể cả phân bón qua lá; phun thuốc phòng, trừ theo thông báo của HTX; sau khi phun thuốc, bệnh ngừng phát triển mới được bón phân. Năm nay, HTX đã hợp đồng với Công ty Dịch vụ đầu tư nông nghiệp xanh diệt chuột

cho người dân với giá 45.000 đồng/sào/vụ. Cùng các hộ gia đình khác trong thôn Hòa Đông, những ngày này bà Nguyễn Thị Phương thường xuyên đi kiểm tra đồng ruộng. Bà Phương chia sẻ: Vụ mùa này, gia đình tôi cấy 8 sào Đai Thơm 8. Qua kiểm tra, tôi thấy một số diện tích lúa có hiện tượng sâu đục thân, HTX hướng dẫn tiếp tục theo dõi nếu mật độ cao sẽ phun phòng, trừ. Ngoài hiện tượng sâu đục thân, tôi thấy vụ mùa năm nay nhiều ốc bươu vàng phá hoại, tôi kết hợp bắt thủ công và phun thuốc diệt trừ giúp cây lúa phát triển khỏe mạnh. Tại vụ đồng Đồng Cầm (xã Dương Hồng Thủy), một số diện tích lúa cũng xuất hiện sâu đục thân. Do sâu bệnh mới xuất hiện, đang ở diện hẹp nên HTX SXKD DVNN Thái Thụy tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn bà con theo dõi, chủ động phòng, trừ kịp thời để tránh lây lan ra diện rộng. Ông Trần Văn Thuết, Giám đốc HTX cho biết: Vụ mùa năm 2024, HTX gieo cấy hơn 230ha, 100% diện tích lúa chất lượng cao. Lúa phát triển tốt, kết thúc đẻ nhánh bắt đầu vào giai đoạn phân hóa làm đòng. Qua kiểm tra, tôi thấy trên những diện tích lúa cây sớm dự kiến trở trước ngày 15/9 có xuất hiện sâu đục thân. HTX đã thông báo bà con nông dân phun phòng, trừ sâu bệnh từ ngày 9 - 11/8 theo nguyên tắc "4 đúng" (đúng thuốc, đúng nồng độ - liều lượng, đúng lúc và đúng cách) để tiết kiệm đầu vào, giảm chi phí.

Theo ông Nguyễn Đức Tuấn, Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Thái Thụy: Qua kiểm tra, các xứ đồng ở xã Thái Hà, Thái Nguyên, Thái Hồng, Thụy Hưng... có xuất hiện sâu đục thân hai chấm, mật độ trung bình nơi cao từ 0,1 - 0,2 con/m², cá biệt 0,5 - 0,7 con/m²; dự báo từ ngày 12/8 trên đồng ruộng có đợt sâu non nở rộ gây thui đòng, thui dành cho trà lúa trở bông trước ngày 31/8. Ngoài ra trên đồng ruộng còn có rầy cỏ các loại, bệnh khô vằn, chuột đang phát sinh gây hại. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Trạm đã thông báo tới các xã, thị trấn, HTX SXKD DVNN điều tiết nước hợp lý, bảo đảm đủ nước tưới dưỡng cho việc chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh; những diện tích lúa đã đẻ kín đất bón thúc hết lượng Kali còn lại, những diện tích có biểu hiện thừa đạm, các giống lúa chất lượng, giống dễ nhiễm bệnh bạch lá cần bón tăng lượng Kali từ 2 - 3kg/sào; các địa phương tổ chức phun trừ sâu đục thân hai chấm cho những diện tích lúa trở trước ngày 31/8 và vùng có mật độ sâu cao từ ngày 9 - 11/8, khuyến cáo sử dụng các loại thuốc như: Prevathon, Incipio, Chlorferan... nồng độ và liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì. Để bảo đảm năng suất và sản lượng vụ mùa, người dân cần chủ động thăm đồng, phát hiện kịp thời lúa bị nhiễm các loại sâu bệnh hại để có các biện pháp phòng, trừ kịp thời.

NGUYỄN THẨM



Bà Nguyễn Thị Phương, thôn Hòa Đông, xã Thụy Việt kiểm tra một số diện tích lúa có hiện tượng sâu đục thân.

Giữ vững tăng trưởng kinh tế

Từ đầu năm đến nay, kinh tế của huyện Quỳnh Phụ tiếp tục tăng trưởng mạnh, giá trị sản xuất ở các lĩnh vực đều tăng cao. 6 tháng, giá trị sản xuất khu công nghiệp đạt 2.690,6 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2023; công nghiệp, xây dựng đạt 11.024 tỷ đồng, tăng 11,4%; thương mại, dịch vụ đạt 2.032,2 tỷ đồng, tăng 6,8%; nông, lâm, thủy sản đạt 2.284 tỷ đồng, tăng 2,5%. Ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Quỳnh Phụ cho biết: Trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2024, huyện tập trung tăng trưởng, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là chú trọng tới những thế mạnh của huyện về sản xuất nông nghiệp, quy hoạch vùng sản xuất; tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp (CCN) thu hút các dự án; đồng thời tổ chức quy hoạch khu dân cư ở các xã, thị trấn để đầu tư đất, tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế.

Trong nông nghiệp, nhiều năm qua việc tích tụ ruộng đất, liên kết sản xuất được các địa phương và các hộ dân trong huyện tích cực duy trì và mở rộng. Toàn huyện hiện có 312 hộ tích tụ được trên 1.376,5ha với quy mô sản xuất từ 2ha trở lên, tập trung ở một số xã: Quỳnh Thọ, Quỳnh Minh, Quỳnh Hối, An Tràng... từ đó giúp nhiều hộ dân có mức thu nhập từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Quỳnh Phụ cũng là huyện giữ vững năng suất lúa vụ xuân cao của tỉnh với 72 tạ/ha trở lên. Cùng với nông nghiệp, huyện luôn chú trọng phát triển công nghiệp, trong đó tập trung vào hoàn thiện hạ tầng các khu, CCN để thu hút các dự án đầu tư. Đến nay, ngoài việc hoàn thiện hạ tầng một số CCN: Quỳnh Giao, Quý Ninh, huyện đã và đang khẩn trương hoàn thiện hạ tầng CCN An Vũ, Quỳnh Trang... để thu hút nhà đầu tư vào hoạt động. 6 tháng, công trình đầu tư vào các khu, CCN. Công tác đầu tư giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn huyện được triển khai hiệu quả. Huyện tổ chức thành công 16 phiên đấu giá với 610 lô đất trúng đấu giá tại các khu dân cư với tổng

QUỲNH PHỤ

Kinh tế tiếp đà tăng trưởng

6 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị sản xuất huyện Quỳnh Phụ đạt 15.340,2 tỷ đồng, đạt 51,88% kế hoạch năm, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2023. Với quyết tâm đưa kinh tế của huyện tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, huyện Quỳnh Phụ tập trung nhiều giải pháp phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.



Công ty TNHH May xuất khẩu Đạt Vinh, xã An Hiệp (Quỳnh Phụ) phấn đấu doanh thu mỗi tháng 20 tỷ đồng để bảo đảm thu nhập ổn định cho người lao động.

số tiền trúng đấu giá trên 989 tỷ đồng, qua đó đưa tổng thu ngân sách 6 tháng của huyện đạt 1.817,2 tỷ đồng, đạt 62,7% dự toán, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu

Mục tiêu của huyện đề ra năm 2024 tổng giá trị sản xuất tăng 12,6% so với năm 2023, trong đó giá trị sản xuất khu công nghiệp tăng 6,5%, các lĩnh vực còn lại tăng 13,9%. Qua báo cáo của huyện, vài năm gần đây, những tháng cuối năm là thời điểm huyện Quỳnh Phụ tập trung bứt phá mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, không chỉ hoàn thành mà luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Theo ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Quỳnh Phụ, một trong những yếu tố quyết định tạo sự bứt phá luôn có sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Huyện ủy, sự vào cuộc của các

ngành, đơn vị và địa phương trong việc phát huy những lợi thế của huyện và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) luôn là thế mạnh của huyện Quỳnh Phụ. Quá trình GPMB để thực hiện các dự án, nhất là ở khu dân cư luôn nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của quần chúng nhân dân, qua đó tạo quỹ đất để xây dựng hạ tầng kinh tế của huyện và địa phương. 6 tháng cuối năm, huyện tập trung hoàn thành GPMB các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện: CCN Đông Hải, khu dân cư Hải Văn Lương giai đoạn 1, dự án cải tạo nâng cấp một số tuyến đường tỉnh, đường huyện qua các địa phương (An Vinh, An Thái, An Ninh, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Ngọc...) cũng như quy hoạch khu dân cư các xã: Quỳnh Hội, Quỳnh Hải, Quỳnh

Mỹ, An Quý. Trong sản xuất nông nghiệp, từ những khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thiện hồ sơ về cơ chế hỗ trợ tích tụ ruộng đất theo Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh, huyện Quỳnh Phụ chủ động phối hợp với sở, ngành tỉnh, giải quyết khó khăn về cơ chế, tạo điều kiện cho nhiều hộ dân tích tụ diện tích đất nông nghiệp, qua đó hạn chế thấp nhất diện tích bỏ hoang. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các địa phương nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả; tập trung chăm sóc lúa mùa và cây màu để cây sinh trưởng và phát triển tốt; chú trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với việc nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP đã được công nhận cũng như phấn đấu có thêm nhiều sản phẩm OCOP để tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của huyện.

NGUYỄN CƯỜNG